

Thắp lửa truyền thông



...ĐẤT VẪN ĐẤT NẰNG CAO THỂ ĐỨNG VÀ ĐỒNG ĐỘI CHỨNG ĐỜI NHƯ MỘT NGÀY MỘT ĐÊM



Chi đoàn lớp 11a1

Sở báo đặc biệt Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Xã luận

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI!!!

Xuân Nhâm Dần đã tới. Trong không khí rạo rực ngày xuân, đào khoe sắc thắm, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, mừng Đảng ta tròn 92 Xuân, mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, lòng người hân hoan, niềm vui được nhân lên trên khắp quê hương Hưng Yên thân yêu.

Năm Tân Sửu vừa qua đi với bao khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, những ảnh hưởng nặng nề đối với toàn cầu. Trong năm nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và lan rộng ra hầu hết các nước trên thế giới bao gồm cả Việt Nam đã gây ra hậu quả vô cùng lớn và chưa rõ hồi kết. Những biến chủng mới như Delta, Omicron nguy hiểm hơn lây lan nhanh hơn đã gây rất nhiều khó khăn trong công cuộc chống dịch. Những biến chủng này đã lấy đi không ít tính mạng người dân, đồng thời cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt của nền kinh tế. Hàng nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng triệu người lao động bị mất việc nợ lương...Nền giáo dục cũng chịu những tác động lớn khi học sinh phải chuyển từ học trực tiếp sang học online.

Tuy nhiên càng khó khăn bao nhiêu thì sự kiên cường của người dân, sự sáng suốt của Đảng lại càng lớn mạnh. Bằng những hành động quyết liệt, kịp thời của Đảng như đưa ra chỉ thị 15, chỉ thị 16, chiến dịch tiêm chủng toàn quốc đã giúp chúng ta vững vàng, chủ động hơn trước đại dịch. Hình ảnh những chiến sĩ áo trắng chiến đấu hết mình, những anh bộ đội cụ Hồ không quản ngày đêm giúp đỡ người dân hay những người dân không ngại nguy hiểm xông lên tuyến đầu chống dịch cũng thật xúc động. Tất cả hành động cao đẹp đó giúp nước ta đã, đang và sẽ chiến thắng được đại dịch.

Dẫu khó khăn chống chọi cũng không thể ngăn Việt Nam ta ngừng phát triển, trong tình hình dịch bệnh, nhà nước đã thúc đẩy hình thành nền tảng nhà nước số, xã hội số, kinh tế số...thúc đẩy đất nước phát triển mạnh mẽ về khoa học kĩ thuật. Công tác ngoại giao kinh tế cũng được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Dù chịu nhiều tác động do đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế với các đối tác vẫn được duy trì và mở rộng, nhất là gia tăng xuất khẩu, củng cố lòng tin cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đặc biệt, chúng ta đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, tranh thủ được sự hỗ trợ rất kịp thời, hiệu quả của quốc tế cho phòng, chống dịch COVID-19 ở trong nước.

Khép lại 1 năm đầy gian truân, thử thách cũng là lúc đón xuân mới với bao niềm tin và hy vọng. Mong năm cũ qua đi mang theo hết những khó khăn mất mát để mùa xuân mới với nhiều điều tốt đẹp. Mong cho một năm 2022, Đảng và nhân dân ta vẫn tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc dựng xây nhà nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng nhau dệt nên những mùa xuân mới an lành, thịnh vượng!

Chào Xuân Nhâm Dần 2022!!!

Góc thơ

Mừng xuân mừng đảng quang vinh
 Mừng cho đất nước hoà bình tự do
 Nhà nhà hạnh phúc ấm no
 Trẻ em vui khỏe chăm lo học hành.
 Cầu cho tất cả ban ngành
 Luôn luôn phát triển để dành chiến công
 Toàn dân đoàn kết một lòng
 Hướng về với đảng để cùng dựng xây
 Dương cao cờ đỏ trong tay
 Sao vàng phát phới tung bay rợp trời
 Hai ngàn mười sáu đến rồi
 Mừng cho nước Việt muôn đời vinh quang!!!

Truyện ngắn

Bác tặng quà

Vào một ngày đầu năm 1969, Bác Hồ thân mật tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch sang thăm hữu nghị nước ta. Chúng tôi, những phóng viên tin và ảnh được cử lên Phủ Chủ tịch phục vụ cuộc tiếp khách quốc tế của Bác.

Nhà khách Phủ Chủ tịch lộng lẫy, nhưng Bác tiếp khách quý thật giản dị, đơn sơ mà thân mật, ấm cúng vô cùng. Cái không khí gia đình lần chiếm cả căn phòng to rộng, trang nghiêm. Thân mật tiếp chuyện những người bạn Đan Mạch thân thiết, Bác cười luôn và nói vui nhiều lần.

Bác mời thuốc lá đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Đan Mạch Cornút Giétxpxon và các đồng chí trong đoàn. Xong, Bác quay lại phía tôi đang ngồi ngay sau Bác và Bác cũng cho tôi một điếu. Thật là hạnh phúc bất ngờ đối với tôi. Ôi, vô cùng cảm động và xiết bao vui sướng. Cầm điếu thuốc trong tay, tuy không hút nhưng cảm thấy khói thuốc tỏa hương bay thơm ngát quanh mình, như hơi thở ấm áp, yêu thương của Bác truyền vào tâm hồn dịu ngọt.

Truyện cười

Long bàn hổ cứ

Lão thầy bói nợ kiến thức thì dốt. Nhưng ư dùng tiếng nho mà thầy võ vẽ nghe lóm được để loè thiên hạ. Một hôm, có người đến coi hương làm nhà.

Thầy đĩnh đạc gieo quẻ rồi phán:

- Vị tri nhà của thân chủ cần chỉnh lại nhà theo hương chính Đông thì sẽ đạt địa thế long bàn hổ cứ.
- Thưa thầy! Long bàn hổ cứ nghĩa là sao?
- À nghĩa là ... long là rồng, hổ là cọp. Mà rồng tức là vua. Vua đã bàn tính rồi, thì đến cọp cũng cứ phải nhất nhất tuân phục! nghĩa là ... địa thế nhà thân chủ quay theo chính Đông là nhất đấy!

Châm ngôn

Hạnh phúc là một sự lựa chọn.
 Đau khổ cũng là một sự lựa chọn.
 Hãy lựa chọn khôn ngoan!

— Roy T. Bennett —

Chất lượng hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn!

— Marcus Aurelius —

Chào Xuân Nhâm Dần 2022

